

คำถามที่พบบ่อย

ที่	คำถาม	คำตอบ
1	มูลนิธิจะจัดส่ง คู่มือครู ให้เมื่อไหร่	<p>- ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ทางสพฐ. เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ และส่งให้โรงเรียนปลายทาง คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th</p> <p>- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โรงเรียนปลายทาง สามารถใช้คู่มือครูพระราชทานของเดิม เทอม 1/2560 ได้</p> <p>- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) มูลนิธิจัดการถ่ายทอดการสอนรูปแบบเดิม แต่จะออกอากาศเฉพาะรายวิชาที่สำคัญและจำเป็น</p>
2	ดาวน์โหลด ตารางสอน ได้ที่ไหน	<p>สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเมนู “ตารางออกอากาศ” ในแถบด้านบน และเลือก “ดาวน์โหลดตารางสอน” ด้านขวามือ</p> <p>หรือ facebook page – Search หาคำว่า “ครูตู้” ชื่อเพจว่า “ครูตู้ Teacher Training”</p>
3	มี ปัญหาการรับชม ช่อง DLTV	เบื้องต้นให้ลองเช็คปลั๊กทุกตัวก่อน ถ้าเช็คแล้วระบบไฟแล้วยังพบปัญหา ให้ติดต่อที่เบอร์ 032 – 515 – 457 – 8
4	แผนการจัดการเรียนรู้ จะมีให้ครบทุกชั่วโมงไหม หรือเฉพาะ แผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่าง	มีครบทุกชั่วโมงทุกหน่วยการเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษา
5	แอปพลิเคชัน ของ New DLTV เพื่อเตรียมดาวน์โหลดสื่อและเอกสารเพื่อเตรียมการสอน	www.dltv.ac.th ส่วน Application on mobile กำลังปรับปรุงใหม่ เพื่อดาวน์โหลดได้แล้วจะแจ้งให้ทราบข่าวทางเว็บไซต์ทางมูลนิธิ
6	การสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ครูต้นทางสอดแทรกการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไว้

ที่	คำถาม	คำตอบ
	แก่นักเรียนด้วย New DLTV จะมีเครื่องมืออะไรให้ครูปลายทางไปใช้ในการพัฒนาเด็ก	ในทุกรายวิชาอยู่แล้ว ครูปลายทางอาจยกประเด็นนั้นออกมาเน้นย้ำให้มีความสำคัญ หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7	การจัดสรรอุปกรณ์ ในตอนนี้จัดให้เฉพาะระดับประถมศึกษา แล้วจะมีการจัดสรรในชั้นอนุบาลอย่างไร	มูลนิธิจะหารือกับ สพฐ. ในเรื่องแผนการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในชั้นอนุบาลต่อไป ซึ่งคงต้องทยอยจัดสรรอย่างไรก็ตามครูอนุบาลในโรงเรียนปลายทาง สามารถรับชมการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลบนเว็บไซต์ทางมูลนิธิได้ล่วงหน้า และดาวน์โหลดแผนและสื่อ เพื่อใช้จัดกิจกรรมในห้องเรียนอนุบาลปลายทางได้เองเลย
8	เป็นครูปลายทางในขณะสอนหรือจัดกิจกรรมตามครูต้นทางจะมีโอกาสไหมที่ครูและเด็กปลายทาง โต้ตอบกับครูต้นทาง	ครูปลายทางสามารถส่งคำถาม หรือภาพผลงานนักเรียนผ่านทาง Line หรือ Facebook ของครูต้นทาง เพื่อให้ครูต้นทางตอบหรือส่งเข้า Web board บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ เพื่อให้ครูต้นทางและครูปลายทางในโรงเรียนอื่นๆ แลกเปลี่ยนความเห็น
9	อยากทราบว่า หลักสูตรปฐมวัย ฉบับใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ New DLTV จัดการเรียนปฐมวัยมีอะไรใหม่บ้าง	หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตัวชี้วัดตามระดับชั้น ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นจัดกิจกรรมตามหลัก ๖ กิจกรรมหลักและส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

กลุ่มวิชาการ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 พ.ค. 61